



ข่าว มจพ.

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
KING MONGKUT'S UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NORTH BANGKOK (KMUTNB)

- มหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับรางวัลพระราชทาน หน่วยงานดีเด่นของชาติ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
- ชนะเลิศรางวัลนายกรัฐมนตรี ส่วนราชการดีเด่นระดับกรม ในการบริหารและการจัดการ เพื่อการพัฒนาวิชาการ
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยของรัฐดีเด่น จากสมาคมข้าราชการพลเรือนแห่งประเทศไทย
- มหาวิทยาลัยแห่งแรกและแห่งเดียวของโลกที่เป็นแชมป์โลกหุ่นยนต์กู้ภัย 8 สมัย มากที่สุดในโลก

ปีที่ 28 ฉบับที่ 11 วันที่ 17 - 19 เมษายน พ.ศ. 2562

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ขอเชิญชวนร่วมกันระดับตราสัญลักษณ์ พร้อมธงชาติ
และธงตราสัญลักษณ์

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

ตามอาคารบ้านเรือน ส่วนราชการ และหน่วยงานต่าง ๆ
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

น.ศ. คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี
คว້ารางวัล ชนะเลิศผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น

นางสาวคณิตา ทนะขว้าง นักศึกษาภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี **คว້ารางวัล**
ชนะเลิศ ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น งานวันสหกิจศึกษาภาคตะวันออกครั้งที่ 9 ประเภทกลุ่มโครงการสาย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง การประยุกต์ใช้เทคนิค DMAIC ลดน้ำหนักบรรจุภัณฑ์มาตรฐานของ
ผลิตภัณฑ์ซูริมิ โดยมีผศ.ดร.จันทิมา ภูงามเงิน เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

สืบเนื่องจากคณะกรรมการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดงานวันสหกิจศึกษา ภาค
ตะวันออกครั้งที่ 9 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562 ณ คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา
โดยมี รศ.ดร.สมนึก อีระกุลพิศุทธิ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน
พร้อมด้วย ดร.การุณ สุขสองห้อง รองคณบดีคณะกรรมการจัดการและการท่องเที่ยว กล่าวรายงาน ภายในงานมีพิธี
มอบรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่าย ประเภทสถานประกอบการดีเด่น 1 รางวัลและโครงการสหกิจ
ศึกษาดีเด่น 9 รางวัลอีกด้วย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับนักศึกษาใน
ครั้งนี้ด้วย ที่สร้างชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัย

คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี MOU กับ บ. ไทย ไลอ้อน

ผศ.พีระศักดิ์ เสรีกุล รองอธิการบดีประจำวิทยาเขต มจพ.ปราจีนบุรี ปฏิบัติการแทนอธิการบดี ลงนามความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง นางสาวมณิสรา อิมสำราญรัตน์ ผู้จัดการทั่วไป แผนกทรัพยากรบุคคล บริษัท ไทย ไลอ้อน เมนทารี จำกัด เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 ณ บริษัท ไทย ไลอ้อน เมนทารี จำกัด โดยมี ผศ.ดร.รณินทร์ กิจกล้า รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ ผศ.ดร.สุทธิชัย พิสุทธิเสรีวงศ์ หัวหน้าภาควิชาบริหารธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ นางสาวลัดดา ภูสิงหา หัวหน้างานอาวุโส บริษัท ไทย ไลอ้อน เมนทารี จำกัด และ นางสาวอุษาวดี นกแก้ว หัวหน้างานอาวุโส บริษัท ไทย ไลอ้อน เมนทารี จำกัด ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลทั้งในด้านวิชาการและทักษะปฏิบัติงาน ในวิชาชีพด้านอุตสาหกรรมบริการ โดยสอดคล้องกับความต้องการของตลาดทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมบริการ และเพื่อสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านธุรกิจการบิน อันก่อให้เกิด ประโยชน์ต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี โดยคณะบริหารธุรกิจและ อุตสาหกรรมบริการ และบริษัท ไทย ไลอ้อน เมนทารี จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญด้านการสร้างภาคีเครือข่าย ความร่วมมือด้านวิชาการและสหกิจศึกษา เพื่อส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตาม มาตรฐานสากล ทั้งในด้านวิชาการทักษะปฏิบัติงานในวิชาชีพด้านอุตสาหกรรมบริการ โดยสอดคล้องกับความต้องการ ของตลาดทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรมบริการ และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านธุรกิจการบิน อัน ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการ จัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี โดยทั้งสองฝ่ายได้แสดงถึงเจตจำนงในการดำเนินกิจกรรมความร่วมมือ ทางวิชาการระหว่างหน่วยงานทั้งสองที่จะร่วมกันเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักศึกษาสาขาการจัดการ การท่องเที่ยวและการโรงแรมให้มีคุณภาพทั้งด้านทักษะความรู้ ความสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในวิชาชีพด้าน อุตสาหกรรมบริการได้ในอนาคต

รอบรู้ มจพ.

1. **คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม มจพ.** สัมมนาวิชาการในหัวข้อ START UP BUSINESS by BOI ในวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ. ขอเรียนเชิญ ผู้ที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0851992468 และ 0989159886

2. **สถาบันการเชื่อมแห่งประเทศไทย มจพ.** จัดสัมมนาในงาน Intermach 2019 เรื่อง NDT Applications and Criteria (ASME Code) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00-15.30 น. ณ ห้อง MR 215 และภายใน งาน Intermach 2019 มีการจัดบูธแสดงผลงานแนะนำหน่วยงาน จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 8-11 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา โดยไม่เสียค่าลงทะเบียน รับจำกัดเพียง 30 ท่าน สามารถสำรองที่นั่ง และสมัครได้ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ลงทะเบียนออนไลน์ที่ <https://forms.gle/AoGaTbt1Eh4zMYxS9> หรือ E-mail: anbthailand@gmail.com โทร 0-2555-2512

วชิรฤทัย ศรีวัฒนพา/ท่า

☎ 1121